

## **Dấu ấn buổi họp phụ huynh cuối kì 1**

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, lớp 5G - trường Tiểu học Khương Mai đã tổ chức buổi họp Sơ kết học kì I ngày 14/01/2024, với nhiệm vụ tạo sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường, thông báo kết quả học tập học kì I, triển khai phương hướng nhiệm vụ học kì 2 và tuyên truyền công tác phối kết hợp việc giáo dục học sinh giữa gia đình và nhà trường.

Họp phụ huynh là hoạt động thường niên giữa giáo viên chủ nhiệm với các bậc phụ huynh học sinh để trao đổi, chia sẻ về tình hình học tập, nề nếp của con em mình. Mở đầu buổi họp, GVCN đã báo cáo về đặc điểm tình hình, các hoạt động cùng một số thành tích của nhà trường trong học kì I. Những thành tích nổi bật và rất đáng tự hào ấy phần nào đã khiến các bậc phụ huynh thêm tin tưởng hơn vào môi trường sư phạm mà con em mình đang học tập và phát triển. Cũng trong buổi họp này, giáo viên chủ nhiệm đã sơ kết tình hình của lớp trong học kỳ I về những ưu điểm và tồn tại ở các mặt: học tập và rèn luyện năng lực, phẩm chất của học sinh đồng thời cô giáo cũng đã đưa ra những phương hướng hoạt động và những biện pháp cụ thể mà các em học sinh cần thực hiện trong học kì II.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng được nghe GVCN phổ biến lại cách đánh giá học sinh theo thông tư 22 để từ đó đưa ra những phương pháp phù hợp và hiệu quả để khích lệ tinh thần, tạo điều kiện tối đa cho các em phát triển khả năng của bản thân và ngày càng tiến bộ, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Các bậc phụ huynh vô cùng xúc động khi nhận được những lời động viên, khuyến khích, dặn dò từng học sinh mà cô đã gói ghém trong mỗi bức thư gửi con. Cô cũng nêu lên một số thành tích mà lớp đã đạt được trong học kì vừa qua như Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, thi Kỹ năng sống, thi đá bóng, kéo co...

Cuộc họp đã diễn ra thành công vì nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao từ phía các bậc phụ huynh học sinh với những kế hoạch đề ra. Các bậc phụ huynh vô cùng phấn khởi vì được chứng kiến sự đầu tư, quan tâm sâu sắc của BGH nhà trường, của cô giáo Thu Hồng dành cho các con.

**Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi họp PHHS Cuối kì I**



THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT



THI ĐUA DẠY TỐT - HỌC TỐT

*Ban phụ huynh lưu giữ khoảnh khắc cùng cô giáo chủ nhiệm lớp.*

*Ban truyền thông PHHS lớp 5G*